



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กองบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ ๐ ๓๕๗๐ ๙๑๐๔
โทรสาร ๐ ๓๕๗๐ ๙๑๐๔ VOIP : ๑๐๓๐๒

ที่ ศธ.๐๕๔๕.๐๕ / ว ๒๐๓๕ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีผู้สมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ไม่มีผลคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ

เรียน คณบดีทุกคณะ

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นควรให้มหาวิทยาลัยกำหนดเงื่อนไขของใบคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษว่า กรณีไม่มีผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษให้บรรจุเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา ๑ ปี เมื่อครบระยะเวลา ๑ ปีแล้ว ไม่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำให้เลิกจ้าง โดยกำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างเฉพาะรายให้สอดคล้องกันด้วย จนกว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะมีประกาศกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวเป็นอย่างอื่นต่อไป นั้น

ในการนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่ยังไม่มีผลการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษและเพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยต้องการ จึงให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ไม่มีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษมายื่นต่อมหาวิทยาลัยในวันรับสมัคร สามารถมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะมีประกาศกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวเป็นอย่างอื่นต่อไป ดังนี้

๑. ในประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กำหนดเงื่อนไขกรณีผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษมายื่นต่อมหาวิทยาลัยในวันรับสมัคร สามารถมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ และหากผู้สมัครเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร มหาวิทยาลัยจะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาหนึ่งปี ตามสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงาน เมื่อครบระยะเวลาหนึ่งปีแล้ว ถ้ายังไม่นำเอกสารใบคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษมายื่นต่อมหาวิทยาลัยให้เลิกจ้าง

๒. เกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ